

UHC Asian Community

From: [Member's name not showing for privacy](#)
Sent: Wednesday, June 5, 2024 8:25 AM
To: UHC Asian Community
Subject: Fwd: Bài viết tham gia kỷ niệm 30 năm UnitedHealthCare Asian Initiatives

Categories: External Email

Kỷ niệm 30 năm thành lập UnitedHealthCare Asian Initiatives

Câu chuyện của tôi và UnitedHealthCare

Do ngẫu nhiên mà tôi đã chọn UnitedHealthCare là hãng bảo hiểm sức khỏe cho mình từ 3 năm trước đến nay.

Nhưng sau nửa năm tham gia, tôi đã thực sự vừa ý vì UnitedHealthCare đáp ứng được các yêu cầu chăm sóc y tế cần thiết, đặc biệt là cho người cao niên như tôi. Từ hãng này tôi đã được hưởng nhiều quyền lợi, còn nhân viên phục vụ thì rất tận tình, kiên nhẫn.

Thí dụ chương trình House Calls gửi y tá đến tận nhà đo các chỉ số cần thiết về sức khỏe tổng quát, nhắn nại giải thích những gì cần làm hay cần tránh để giảm bớt rủi ro gặp các bệnh hiểm nghèo...

Để giúp các thành viên tự rèn luyện thân thể, còn có chương trình tham gia Fitness, có nhiều địa điểm và nhiều dịch vụ để mình chọn theo sở thích, thật là tiện lợi.

Khi có thắc mắc gì cần gọi điện thoại đến công ty, xin được chuyển tiếp đến nhân viên nói tiếng Việt, các cô các cậu tiếp xúc thật lễ phép và nhẫn nại giúp giải quyết cho mình.

Thỉnh thoảng tôi còn nhận được qua hộp thư bưu điện các thông báo về những sinh hoạt sắp tới như hội thảo đề tài chăm sóc sức khỏe, như nhắc nhở các thành viên khám sức khỏe định kỳ, chích ngừa, phòng tránh bệnh tật, v.v...

Nhờ vậy, tôi đã rất tin tưởng và mạnh dạn giới thiệu UnitedHealthCare với những người thân, người quen để đồng hành trong việc chăm sóc sức khỏe cá nhân trong hoàn cảnh xã hội ngày càng có nhiều rủi ro bệnh tật.

Đã 3 năm qua, tuy tôi nay đã trên 70 tuổi, có nhiều nguy cơ bệnh tật, nhưng nhờ những hướng dẫn và chăm sóc thường xuyên của UnitedHealthCare mà sức khỏe của tôi luôn ổn định, các bệnh thường gặp ở tuổi già như cao mỡ, cao máu, cao đường, luôn được kiểm soát, kết quả rất lạc quan.

Tôi rất mừng vì đã chọn đúng dẫn hãng bảo hiểm sức khỏe cho mình, tôi không phải lo lắng gì nữa, và yên tâm vui hưởng tuổi già. Bên cạnh tôi luôn được sự chăm sóc sức khỏe từ UnitedHealthCare, hôm nay và cả những ngày sắp tới.